



ข่าวสาร

ศรีพิบูล



งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๕
ต.พลาญชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร/แฟกซ์ ๐๕๕-๒๖๗๑๐๘ <http://www.psru.ac.th>

ฉบับที่ ๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒

คณะกรรมการประเมินฯ ชื่นชม มรพล.ทำระบบประกันคุณภาพอย่างเข้มแข็ง พร้อมนำข้อมูลสู่ระบบ Che QA online อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก ที่ทำการประเมินผลบนระบบ Che QA online

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๕๒ บรรยากาศการประเมินวันแรกเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย และเป็นกัลยาณมิตร

รศ.มาลินี ธนารุณ ประธานคณะกรรมการ ได้ชี้แจงถึงการมาติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ประเมิน และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการประเมินทุกท่านต่าง ได้ยึดหลักในการประเมินด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยชี้จุดแข็ง เพื่อหาแนวทางเสริมที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็ชี้จุดอ่อน พร้อมหาแนวทางที่ควรจะได้รับ การพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับสู่มหาวิทยาลัยฯ ในมุมมองที่แตกต่างจากการประเมินตนเอง โดยผู้ประเมินจากภายนอก ซึ่งจะช่วยกันให้ข้อเสนอแนะ และพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทีมคณะกรรมการผู้ประเมินฯ ยังได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่ามีความพร้อมในเรื่องของการนำระบบข้อมูลออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ในระบบ Che QA online ได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นแห่งแรกของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะทำการประเมินผลในระบบ Che QA online เป็นแห่งแรกด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ จะสรุปผลการประเมินด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารที่ปวิขญ์ หลังจากนั้นอีก ๒ สัปดาห์ จะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนส่งให้ทางมหาวิทยาลัยยืนยัน แล้วส่งผลการประเมินดังกล่าวให้แก่ สกอ.ต่อไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เริ่มทำการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยมาอย่างเข้มแข็งมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ และทำอย่างต่อเนื่องทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๔๙ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นผลมาจากความเอาใจใส่ของผู้บริหาร และความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกฝ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่าน ที่ได้ทำการตรวจติดตามประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแบบกัลยาณมิตร และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็งต่อไป

และในวันนี้ (๔ ก.ย.) ขอเชิญผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมรับฟังการสรุปรายงานผลการประเมินด้วยวาจา เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารที่ปวิขญ์ โดยพร้อมเพรียงกัน

ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคลากร มรพส.

ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน-
อธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบเงินที่คณาจารย์
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์และฝังศพ **คุณพ่อสมคิด
สุวรรณราช บิดาของอาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช**
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ที่ผ่านมา รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น
๒๕,๑๐๐ บาท



ครอบครัวสุวรรณราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ขออานิสต์ผลบุญจงดลบันดาล
ให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตใจที่เบิกบาน มีความสุขความเจริญตลอดไป

มรพส.รับสมัครงาน ๘ อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครอาจารย์
ประจำตามสัญญา จำนวน ๖ อัตรา ดังนี้

**ประจำคณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาโท ๒
อัตรา** อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท ได้แก่ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ๑ อัตรา และสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๑ อัตรา **รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒**

**ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาโท ๔ อัตรา** อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๗๐๐
บาท ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ฯลฯ ๑ อัตรา,
สาขาภาษาอังกฤษ ฯลฯ ๒ อัตรา และสาขาคณิตศาสตร์ ๑
อัตรา **รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครเจ้าหน้าที่
ประจำตามสัญญา ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี-
สารสนเทศ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน ๑
อัตรา ๗ ละ ๔,๖๓๐ บาท สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ
เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
จำนวน ๑ อัตรา ๗ ละ ๕,๗๖๐ บาท สำเร็จการศึกษาระดับ
ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ผู้สนใจชื่อและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่กอง
บริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารที่ปวิษญ์ ส่วนทะเลแก้ว ได้ตั้งแต่
บัดนี้ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ดูรายละเอียด
ได้ที่ <http://www.psru.ac.th> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๙๓ หมายเลขภายใน ๙๒๒๑

รปศ.ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา

“ทางรอดชาวนาไทยในกระแสโลกาภิวัตน์”

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการ
สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ ๖ เรื่อง
“ทางรอดชาวนาไทยในกระแสโลกาภิวัตน์” ในวันเสาร์ที่
๕ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ
ห้องประชุม IT ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทในการ
บริการวิชาการต่อสาธารณะ อันเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัย
พึงกระทำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายข้าว ให้มีความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องข้าว

ในการสัมมนาดังกล่าว จะจัดสัมมนาภาพรวมของ
เกษตรกรชาวนาไทย นโยบายเรื่องข้าว และการปฏิรูปที่ดิน
โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมให้ความรู้
ได้แก่ **คุณประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว,**
คุณประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย,
คุณนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ผอ.อตก./ ผอ.อกศ. และ
คุณนคร มาฉิม ส.ส.จังหวัดพิษณุโลก มาร่วมให้ความรู้
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จักษ์ พันธุ์ชูเพชร นอกจากนี้
ยังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายข้าว
ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อบรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

สาขาวิชา รปศ.จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
ตามวัน สถานที่และเวลาดังกล่าว